

UBND TỈNH NGHỆ AN  
**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

Số: 2078/SGD&ĐT-CTTT

V/v: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chấn chỉnh sử dụng mạng Internet và mạng xã hội trong cán bộ, giáo viên và học sinh

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Nghệ An, ngày 13 tháng 10 năm 2017*

Kính gửi:

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, thị xã;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.

Trong những năm qua, nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đặc biệt là các nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã rất chú trọng chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành về quan điểm, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục; đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng, đạo đức lối sống, chấn chỉnh các nhận thức sai trái, chưa theo kịp các yêu cầu đổi mới hiện nay.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống văn hóa trong các nhà trường. Do vậy tuyệt đại đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, lối sống văn hóa, mô phạm, có kỷ luật kỷ cương hành chính nghiêm túc, triển khai có hiệu quả các nội dung đổi mới, thật sự góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, được các cấp ủy Đảng, nhân dân và phụ huynh ghi nhận, đánh giá cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý về nhiệm vụ chính trị, tư tưởng cũng còn tồn tại, hạn chế. Một số đơn vị chưa thực sự coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; bên cạnh đó một số viên chức còn hạn chế về năng lực; không tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, lý luận chính trị; còn thờ ơ với các nội dung đổi mới đang được triển khai trong toàn ngành. Một số chưa quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, trong khi đó một bộ phận học sinh còn lười học, không chịu khó rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển giáo dục hiện nay.

Cá biệt, qua nắm bắt tình hình, đã phát hiện một số giáo viên sử dụng mạng xã hội để đăng tải những bài viết, chia sẻ, bình luận những vấn đề nhạy cảm về chính trị, xã hội, có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện thái độ bất mãn chế độ, phủ nhận thành quả cách mạng, bội nhọ lãnh tụ.... Một số giáo viên và học sinh còn sử dụng

Facebook cá nhân dễ dàng tải những hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục và chuẩn mực đạo đức xã hội, xâm phạm đời tư, danh dự, nhân phẩm người khác, công kích, nói xấu lẫn nhau, gây mâu thuẫn, dẫn đến tình trạng làm mất an ninh trường học. Những việc làm đó đã ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của ngành giáo dục và đào tạo; đồng thời gây dư luận, tâm lý hoang mang, phẫn nộ của nhân dân, phụ huynh và học sinh.

Để làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời chấn chỉnh tình trạng trên, đồng thời định hướng việc khai thác, sử dụng mạng xã hội hiệu quả, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng giáo dục đào tạo các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị trực thuộc, quán triệt thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; quản lý tốt công tác cán bộ; thường xuyên quan tâm nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, chính trị trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tổ chức học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng chính đồn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Hướng dẫn số 889/HD-SGD&ĐT ngày 22/5/2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo Nghệ An.

Nghiên cứu, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Định kỳ tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chính trị, phân biệt đúng sai, đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Đưa nhiệm vụ này thành một nội dung bắt buộc trong các cuộc họp, sinh hoạt hàng tháng tại các cơ quan, đơn vị.

2. Làm tốt công tác truyền thông; tăng cường công tác quản lý, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Xác định công tác tuyên truyền phải đi đầu trong việc phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao lòng tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương, của dân tộc nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành.

Kiện toàn đội ngũ, đổi mới cách thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cơ sở. Tiếp tục duy trì, nắm bắt tình hình, thông tin kịp thời, xử lý dứt điểm các vấn đề nổi lên về tư tưởng, chính trị (nếu có).


3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chuyên đề giáo dục đạo đức lối sống, phổ biến và tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng dịch vụ Internet, mạng xã hội, đồng thời cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng mạng xã hội của các thế lực thù địch, bất mãn, phản động, chống đối để kích động, lôi kéo cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia thực hiện các ý đồ chống phá Đảng và Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hình ảnh của ngành giáo dục và đào tạo.

4. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh khai thác sử dụng mạng xã hội để phục vụ việc giảng dạy, học tập, giải trí lành mạnh, thiết thực; viết bài, chia sẻ, đưa thông tin lên mạng đảm bảo thuần phong mỹ tục, chuẩn mực đạo đức xã hội, văn hóa của dân tộc. Nghiêm cấm cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh lợi dụng Internet, mạng xã hội truyền bá, đăng tải, tuyên truyền xuyên tạc, nói xấu chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, nói xấu, bội nhục lãnh tụ; đăng tải, chia sẻ những hình ảnh trái với thuần phong mỹ tục, các chuẩn mực đạo đức xã hội, xâm phạm đời tư, danh dự, nhân phẩm người khác... Tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước; triển khai các biện pháp cảnh báo, giám sát cán bộ, giáo viên, học sinh để tránh các tác động tiêu cực

5. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và học sinh trong việc tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ một số bài viết, bình luận có nội dung tiêu cực thông qua mạng xã hội. Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên, học sinh lợi dụng dịch vụ Internet, mạng xã hội để cung cấp tài liệu bí mật nhà nước, gây chia rẽ nội bộ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng diễn đàn để kích động, nói xấu các tổ chức, tập thể và cá nhân...

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo)
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Vụ GDCT HSSV, Bộ GD&ĐT (để báo cáo);
- Công an tỉnh (để phối hợp);
- GD, các PGD (để chỉ đạo);
- Các phòng, ban Sở (để triển khai);
- Lưu VT. ANTT 2017. 

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Kim Chi**

